

Đã Đạt  
Đạt IT-TH TXH  
Công TT DS

Thống kê huyện huyện

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1291/CAT-PV11-PC66

Quảng Nam, ngày 19 tháng 6 năm 2018

V/v đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy  
đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp

sản xuất, kinh doanh mặt phố.

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND  
ĐẾN Số: 288.T.....  
Ngày: 21-06-2018  
Chuyên: *Đã gửi báo cáo UB, VP*

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công an các huyện, thị xã, thành phố.

*Các báo cáo*  
*Các văn*  
*pháp lý*

Trong thời gần đây trên địa bàn cả nước và tỉnh Quảng Nam, tình hình cháy xảy ra đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mặt phố diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ngày 26/5/2018, đã xảy ra cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại số 59, đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ; vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng và có nguy cơ gây cháy lan sang các nhà lân cận. Qua các vụ cháy nhận thấy nguy cơ cháy, cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở loại hình nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mặt phố là rất lớn và do một số nguyên nhân chính như sau:

- Nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mặt phố có dạng nhà ống, đa phần chỉ có 01 cửa thoát nạn ở phía trước và là cửa sắt kéo, các tầng phía trên chỉ có 01 lối cầu thang thoát nạn; đồng thời, diện tích phía trước tầng 1 là nơi để kinh doanh (thường bố trí bàn thờ thần tài), các phần diện tích còn lại dùng để sinh hoạt và là nơi tập kết, chứa hàng hóa. Do vậy, khi xảy ra cháy người trong nhà khó thoát nạn ra bên ngoài, nhất là vào ban đêm, nguy cơ dẫn đến tử vong rất cao.
- Phần lớn không gian nhà ở là nơi bày bán, lưu trữ hàng hóa, chủ yếu bố trí khu vực hành lang, cầu thang, lấn chiếm hết các đường, lối thoát nạn; hàng hóa được bố trí gần các thiết bị điện, gần nơi thường xuyên thấp hương thờ cúng.
- Tại các nhà ở hầu hết không trang bị các thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần thiết như bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, dụng cụ phá dỡ (búa, rìu, kim...) và các dụng cụ phục vụ thoát nạn khác như thang leo, thang dây...

Nguy cơ trên dẫn đến khi xảy ra cháy, đám cháy phát triển rất nhanh và lan rộng trong thời gian ngắn, việc tổ chức thoát nạn rất khó khăn. Để đảm bảo an toàn PCCC đối với khu dân cư, nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mặt phố, giảm nguy cơ gây cháy và thiệt hại do cháy gây ra, Công an tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp và Công an các địa phương thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các ban ngành, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quản lý, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC tại các nhà ở gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mặt phố trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo cơ quan tuyên truyền ở địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp PCCC theo hướng dẫn tại Công văn số 2040/CAT-PC66 ngày 28/8/2017 của Công an tỉnh Quảng Nam về việc đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở của hộ gia đình.